



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 3-9 ตุลาคม 2555

เอกชนแห่รัฐปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิ หลังคู่แข่งเริ่มส่งออกมากขึ้น

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ขณะนี้ข้าวหอมมะลิไทยที่เป็นอันดับหนึ่งของโลก เริ่มมีคู่แข่งมากขึ้นโดยเฉพาะกัมพูชาที่เดิมปลูกไม่มาก แต่ไทยเปิดโอกาสให้คู่แข่งขายได้มากขึ้น พื้นที่ติดกันคุณภาพใกล้เคียงกัน ทำให้พันธุ์ข้าวเกือบจะเป็นชนิดเดียวกัน

ขณะเดียวกันข้าวหอมของไทยยังมีราคาแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน โดยข้าวหอมของเวียดนามขาย 650 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ขณะที่กัมพูชาขาย 900 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ส่วนข้าวหอมมะลิของไทยขายถึง 1,100 - 1,200 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน นอกจากนี้ คุณภาพข้าวหอมไทยจะมีข้าวชนิดอื่นปนมากกว่าต่างจากอดีต เพราะเกษตรกรเร่งปลูกมาก ปลูกข้าวนาปรังด้วยข้าวขาว เมื่อปลูกแปลงใกล้เคียงกันทำให้เกิดการผสมกับข้าวที่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิปนอยู่ ทำให้ความบริสุทธิ์ได้เพียงร้อยละ 80-90 เท่านั้น เพราะไม่มีการจัดทำโซนนิ่งปลูกข้าวหอม ดังนั้น ต้องมีการพัฒนาข้าวหอมโดยวิจัยและพัฒนาให้เม็ดยาวและหอมกว่าเดิม

นายชูเกียรติ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ไทยส่งออกข้าวได้แล้ว 5 ล้านตัน ตลอดปีนี้คาดว่าไทยจะส่งออกข้าวในภาพรวมทั้งสิ้น 6.5 ล้านตัน มูลค่า 4,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไม่รวมยอดส่งออกแบบรัฐต่อรัฐหรือ จีทูจี ลดลงจากปีที่แล้ว เอกชนส่งออกได้ 10.6 ล้านตัน มูลค่า 6,390 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากพิจารณาการส่งออกเฉพาะข้าวหอมมะลิจะพบว่าในภาพรวมปีนี้จะเป็นการส่งออกเฉพาะข้าวหอมมะลิสัดส่วนร้อยละ 15-17 ยอดส่งออกประมาณ 850,000-900,000 ตัน

ส่วนลำดับประเทศผู้ส่งออกข้าวมากที่สุดในตลาดโลกจาก RICETRADER จนถึงวันที่ 18 กันยายน 2555 อันดับ 1 คือ ประเทศอินเดีย ส่งออก 5.56 ล้านตัน เวียดนาม 5.35 ล้านตัน ไทย 4.87 ล้านตัน ปากีสถาน 2.45 ล้านตัน และสหรัฐ 2.45 ตัน แต่หากพิจารณาจากยอดส่งออกข้าวหอมมะลิ ประเทศไทยยังคงครองอันดับ 1 ด้วยยอดส่งออกรวมประมาณ 900,000 ตัน ส่วนเวียดนามคาดว่าจะส่งออกข้าวหอม 700,000 ตัน

ที่มา สำนักข่าวไทย

รัฐเร่งเคลียร์หนี้แสนล้าน จำนำข้าว โยกงบปี 56 ขยายจ่ายยธกส.

นายบุญไทย แก้วขันตี รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ธ.ก.ส. ได้รับคืนเงินจากการดำเนินงานโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. การชดเชยภาระต้นทุนและดอกเบี้ย เป็นเงินจำนวน 91,827 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 ที่จัดสรรมาให้จำนวน 49,877 ล้านบาท และเงินคืนค่าระขายข้าวสารจากโครงการรับจำนำ 41,950 ล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าว ธ.ก.ส. จะนำมาใช้หมุนเวียนในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการรับจำนำข้าว ธ.ก.ส. ขอยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือการดำเนินงานตามปกติของ ธ.ก.ส. แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก ธ.ก.ส. ได้มีการจัดวางระบบการบริหารงานอย่างชัดเจน เช่น มีการแยกบัญชีโครงการหรือธุรกรรมตามนโยบายของรัฐบาล (Public Service Account : PSA) เป็นบัญชีเฉพาะ แยกจากบัญชีการดำเนินงานตามปกติของธนาคารทำให้สามารถทราบผลการดำเนินงานในแต่ละบัญชีชัดเจน ขณะเดียวกันการดำเนินงานตามโครงการรัฐบาลทุกโครงการ จะมีมติคณะรัฐมนตรีรองรับเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและภาระการขาดทุนจากโครงการของรัฐทั้งหมด

สำหรับผลการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ณ ปัจจุบัน แบ่งเป็น โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 จำนวน 6.95 ล้านตัน จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1,142,587 ราย จำนวนเงิน 118,576 ล้านบาท ส่วนโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปีการผลิต 2555 จำนวน 12.82 ล้านตัน จำนวนเกษตรกร 1,021,018 ราย จำนวนเงิน 190,013 ล้านบาท

นายบุญไทย แก้วขันตี กล่าวว่า ในวันที่ 9 ต.ค. กระทรวงพาณิชย์จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อขอขยายกรอบปริมาณและวงเงินสำหรับโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปีการผลิต 2555 รอบพิเศษเพิ่มเติม อีก ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณไม่ต่ำกว่า 14 ล้านตัน วงเงินเพิ่มอีกประมาณ 21,000 ล้านบาท

“ส่วนการรับจำนำในปี 2556 รัฐบาลได้มีแนวนโยบาย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2555 ออกมาแล้วว่า จะมีการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2555/56 โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 15 ล้านตัน วงเงินรับจำนำอยู่ที่ 240,000 ล้านบาท โดยการรับจำนำจะใช้หลักเกณฑ์ตามแนวทางการดำเนินโครงการในปีที่ผ่านมา”

เมื่อถามถึงกรณีที่มีการระบุว่า ชาวนาบางส่วนยังไม่ได้รับเงินจากโครงการนี้ นายบุญไทย กล่าวยอมรับว่า ขณะนี้มีข้าวนับล้านตันที่รับจำนำแล้ว แต่เกษตรกรยังไม่ได้รับเงิน เนื่องจากการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปีการผลิต 2555 พบว่า ชาวนามีการเร่งปลูกข้าวติดกันสองรอบ ทำให้ต้องมีการขยายกรอบปริมาณและวงเงินรับจำนำเพิ่มถึงสองครั้ง และในระหว่างที่รอ ค.ร.ม.อนุมัติ การจ่ายเงินต่างๆ ก็ต้องชะลอตามไปด้วย

เมื่อถามอีกว่า ทำไมปริมาณข้าวถึงมีจำนวนเพิ่มขึ้น จนกระทั่งมีการขยายกรอบปริมาณรับจำนำหลายรอบ นายบุญไทยกล่าวว่า ปัจจุบันพบว่า เกษตรกรสามารถผลิตข้าวได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น จากเดิมอยู่ประมาณ 70-80 ถังต่อไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 100 ถังต่อไร่ ทั้งนี้จากการสอบถามพบว่าปริมาณข้าวที่เพิ่มขึ้นนั้น มาจากผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพ เมล็ดพันธุ์ข้าวดีขึ้น ทำให้น้ำหนักข้าวเพิ่มขึ้น

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ และศูนย์ข่าวสารนโยบายสาธารณะ](#)

‘พาณิชย์’ได้ข่าวจู่จี้ซื้อ-ขายจริง! เตรียมตั้งโต๊ะแถลง

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวเตรียมข้อมูลเพื่อแถลงข่าวชี้แจงถึงแนวทางการปฏิบัติงานและข้อเท็จจริงของการระบายข้าวสับดาห์นี้ โดยยืนยันว่าการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จู่จี้) มีการขายออกไปจริงมากกว่าล้านตันแล้ว โดยขายให้กับผู้ซื้อ 4-5 ราย

ขณะที่แผนในการเพิ่มโกดังกลาง เพื่อรองรับการเก็บข้าวในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกฤดูกาลใหม่ปี 55/56 ที่เริ่มต้นรับจำนำมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา คาดว่าจะใช้พื้นที่ในการเก็บปริมาณข้าวสาร 5-6 ล้านตัน น่าจะเพียงพอ โดยขณะนี้ออศ.ได้เตรียมพื้นที่รองรับการเก็บสต็อกข้าวไว้แล้ว 2 ล้านตันข้าวสาร ส่วนที่เหลือ ออศ. กำลังเร่งเปิดรับสมัครผู้ประกอบการโกดังกลาง คาดว่าจะเพียงพอต่อการเก็บสต็อกข้าวฤดูกาลใหม่ ทั้งนี้ เอกชนเจ้าของโกดังที่ร่วมโครงการรับจำนำกับภาครัฐ จะได้รับค่าจ้างเก็บตันละ 20 บาทต่อ

สำหรับความพร้อมของโรงสีที่จะเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวฤดูกาลใหม่นั้น ล่าสุด ณ วันที่ 2 ต.ค. มีโรงสีที่ยื่นความจำนงร่วมโครงการ 409 ราย อยู่ในขั้นการผ่านรับรองจากจังหวัดแต่ยังไม่ได้เซ็นสัญญา 285 ราย และได้รับอนุมัติจาก ออศ.แล้ว 158 ราย

[ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์](#)

บุญทรง ยันเดินหน้าจำนำข้าวราคาเดิม

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการรับจำนำข้าวปี 2555/56 ว่า กชช.จะไม่ทบทวนปรับลดเพดานราคารับจำนำข้าวเปลือกลงตามที่นักวิชาการเสนอ เนื่องจากปกติของการรับจำนำสินค้านั้น จะต้องกำหนดราคาซื้อให้สูงกว่า

ราคาท้องตลาด เพื่อจะได้ดึงราคาในตลาดขึ้นมาหากไปกำหนดให้ราคาต่ำกว่าตลาดก็คงไม่ได้ประโยชน์ และไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไร ส่วนกรณีที่กำลังหาว่า การรับจำนำข้าวของรัฐบาลเป็นการตั้งโต๊ะรับซื้อนั้นไม่จริง

ที่ประชุมยังได้หารือถึงการพิจารณาให้โรงสีสามารถรับจำนำข้าวเขตจังหวัด ซึ่งขณะนี้เริ่มเข้ามาแล้วส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานที่โรงสีไม่เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งตามเกณฑ์รับจำนำรอบใหม่กำหนดให้ส่วนกลางเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการรับจำนำข้ามเขต เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น

"ยอมรับว่าการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวมีอยู่บ้าง เพราะมีจุดรับจำนำมากถึง 100 จุด มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ล้านกว่าราย ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้เข้มงวดมากขึ้น เช่น การเปลี่ยนรูปแบบใบประทวนใหม่ ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการตรวจสอบ ดัดกลองซีซีทีวี ติดตั้งสัญญาณดาวเทียมเพื่อสำรวจ ตรวจสอบพื้นที่ปลูกและผลผลิต รวมทั้งขอความร่วมมือกระทรวงการคลังและกรมศุลกากรให้ตรวจการนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสวมสิทธิ์ในโครงการ" นายบุญทรง กล่าว

นอกจากนี้ ได้หารือถึงการกำหนดเกณฑ์กรณีหน่วยงานเอกชน เช่น สำนักจุฬาราชมนตรี ต้องการขอซื้อข้าวจากรัฐบาลว่าต้องมีเกณฑ์พิจารณาที่ชัดเจนจากเดิมที่ไม่มีกำหนดไว้ เบื้องต้นให้ทั้งหน่วยราชการและเอกชนที่ต้องการซื้อข้าวต้องซื้อผ่านโครงการต่างๆที่รัฐบาลมีอยู่แล้ว เช่น โครงการข้าวถุงธงฟ้า หรือมีคำสั่งซื้อมาที่ร้านถูกใจ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นข้าวที่ขายในราคาถูกและให้เอกชนนั้นๆ นำข้าวไปช่วยชาวบ้านจริงตามที่อ้าง อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมได้อนุมัติขยายข้าวเจ้า 5% ในโครงการ จำนวน 2 หมื่นตันให้กับกรมราชทัณฑ์ในราคา กก.ละ 10 บาท เพื่อนำไปใช้เลี้ยงผู้ต้องขังในเรือนจำ

นายบุญทรง กล่าวถึงการพิจารณาระบายข้าวสต็อกของรัฐบาลว่า ยังมีเวลาเหลือตามกรอบที่กำหนดให้สามารถระบายข้าวในโครงการรับจำนำข้าวฤดูกาลผลิต 2554/55 ได้ถึงเดือนธ.ค.2555 ในส่วนการเปิดระบายข้าวที่ยังเหลือค้างอยู่ 5.23 แสนตัน จากทั้งหมด 7.5 แสนตันนั้น ต้องขึ้นกับคณะกรรมการระบายจะพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมแต่ทันทีที่เสนอมาให้เปิดประมูลได้จะเร่งดำเนินการทันที

ส่วนกรณีและผู้ส่งออกข้าวที่ชนะการประมูลข้าวไปแล้วบางรายไม่ยอมรับมอบข้าวในโกดังของรัฐ โดยให้เหตุผลว่า ข้าวมีคุณภาพต่ำ เนื่องจากได้มีการเปิดให้ผู้ส่งออกข้าวที่สนใจซื้อเข้าไปตรวจสอบคุณภาพข้าวที่มีอยู่ในโกดังก่อนที่จะยื่นซองเสนอราคาประมูลซื้อเข้ามาแล้ว ซึ่งหากผู้ส่งออกเห็นว่าข้าวมีคุณภาพไม่ดีจริงหรือไม่พอใจในคุณภาพข้าวก็ไม่จำเป็นต้องยื่นซองเสนอราคาเข้ามาก็ได้ ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่เขาใจได้

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับผลการรับจำนำข้าวนาปี 2555 ณ วันที่ 3 ต.ค.2555 มีรายงานเข้ามาว่า มีปริมาณรับจำนำรวม 14.52 ล้านตัน เป็นข้าวเปลือกเจ้า 14.07 ล้านตัน ข้าวเปลือกปทุมธานี 1.46 แสนตัน และข้าวเปลือกเหนียว 3.04 แสนตัน ซึ่งจะต้องเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

“บุญทรง”ระบุนหากเอกชนไม่พอใจคุณภาพข้าวไม่ควรยื่นซองประมูลข้าวในสต็อกรัฐ

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการระบายข้าว และคณะกรรมการจำนำข้าว ว่า ในส่วนของการระบายข้าว ได้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศไปเร่งจัดทำรายละเอียด เพื่อที่จะอนุมัติให้มีการสต็อกข้าวของรัฐบาลในล็อตใหม่ ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการระบายสต็อกข้าวของรัฐกว่า 7 แสนตัน โดยให้เปิดประมูลทั่วไปจนถึงสิ้นปีนี้นั้น แต่หลังจากที่รัฐบาลเปิดประมูล 2 ครั้งที่ผ่านมา จากจำนวนข้าวดังกล่าว โดยรอบแรกมีเอกชนสนใจยื่นซองเสนอราคา และอนุมัติขายข้าวไปแล้วเพียงกว่า 2 แสนตัน และในรอบที่ 2 เสนอซื้อเพียง 50,000 ตัน ทำให้ยังเหลืออยู่กว่า 5 แสนตัน ซึ่งผู้ส่งออกส่วนใหญ่มองว่าไม่สามารถสู้ราคา จึงมีการเสนอต่ำกว่าเกณฑ์ของส่วนราชการค่อนข้างมาก

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมการระบายข้าวไม่ได้มีการปรับเกณฑ์นโยบายการระบายข้าวใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งการเปิดประมูลแต่ละครั้ง ภาครัฐเปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกที่สนใจประมูลข้าวสามารถเข้าไปตรวจสอบคุณภาพข้าวภายในโกดัง หากมีความต้องการข้าว ให้มีการเสนอราคาประมูล แต่ผู้ส่งออกหลายรายที่มีความต้องการข้าว ได้ไปสำรวจโกดัง เพื่อตรวจสอบคุณภาพข้าวแล้ว แต่กลับเสนอราคาต่ำกว่าเกณฑ์ทั้งสิ้น จึงไม่ได้มีการอนุมัติขายข้าวไป แต่เชื่อว่าระยะเวลาที่เหลือ 3 เดือนหลังจากนี้ จะมีการระบายข้าวต่อเนื่อง และได้กำกับ หากผู้ซื้อเห็นว่าข้าวไม่มีคุณภาพ ไม่ควรยื่นซื้อเสนอราคา เพราะที่ผ่านมามีการเสนอต่ำกว่าเกณฑ์ทั้งสิ้น

นอกจากนี้ ในส่วนของการรับจำนำข้าว ขณะนี้การเปิดรับจำนำข้าวรอบใหม่ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้มีการปรับหลักเกณฑ์ให้มีความรัดกุม เพื่อลดปัญหาการสวมสิทธิเกษตรกร หรือการนำข้าวเปลือกจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสวมสิทธิในโครงการรับจำนำ โดยได้มีการปรับรูปแบบใบประทวน การติดตั้งกล้องวงจรปิด การปรับเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำจุดรับจำนำ และจะนำระบบไอที โดยใช้ดาวเทียมสำรวจพื้นที่เพาะปลูก เพื่อประเมินผลผลิตให้ตรงกับผลรายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งจะร่วมมือกับกรมศุลกากร กระทรวงกลาโหม เพื่อเพิ่มมาตรการเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบนำเข้าข้าว เลือจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสวมสิทธิ ซึ่งรัฐบาลจะไม่มีบททบทวนราคาเพดานการรับจำนำข้าวเปลือกเจ้า ความชื้นไม่เกิน 15% ต้นละ 15,000 บาท และข้าวเปลือกหอมมะลิ ความชื้นไม่เกิน 15% ต้นละ 20,000 บาท เพดานดังกล่าว รัฐบาลเห็นว่ามีความเหมาะสม เพราะจะต้องกำหนดราคาสูงกว่าราคาตลาด เพื่อให้เกษตรกรขายข้าวได้ราคาดี ไม่ถูกกดราคาซื้อ อีกทั้งผู้ส่งออกข้าวสามารถไปซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคาสูงได้

ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าการรับจำนำในรอบใหม่นี้ เงินทุนหมุนเวียนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ไม่เพียงพอและขาดสภาพคล่องนั้น ไม่เป็นความจริง โดยได้รับการยืนยันจาก ธ.ก.ส.ว่ายังมีเงินเพียงพอในการรับจำนำ จึงได้กำกับให้คณะกรรมการรับจำนำข้าว ดูแลการรับจำนำรอบใหม่ ให้มีการลงรายละเอียดมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเหมือนกับปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการระบายข้าวยังได้อนุมัติขายข้าวให้กับหน่วยงานราชการ โดยกรมราชทัณฑ์ จำนวน 20,000 ตัน ในราคากิโลกรัมละ 10 บาท และคณะกรรมการไม่ได้อนุมัติขายข้าวให้กับจุฬาราชมนตรีที่เสนอขอซื้อข้าวจากรัฐบาล เพื่อไปจำหน่ายต่อให้กับมุสลิมในภาคใต้ แต่จุฬาราชมนตรีเป็นองค์กรเอกชน หากจะซื้อข้าวรัฐ ควรผ่านโครงการธงฟ้าจะเหมาะสมกว่า

ที่มา สำนักข่าวไทย

นายกฯ มอบหมายผู้แทนการค้าไทยร่วมมือผู้ส่งออกเปิดตลาดข้าวเพิ่ม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล ประธานผู้แทนการค้าไทย กล่าวว่า ล่าสุด น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มีบัญชาให้ผู้แทนการค้าไทยทำงานร่วมกับผู้ส่งออกข้าวอย่างใกล้ชิด เพื่อดำเนินการเปิดตลาดค้าขายข้าวใหม่กับประเทศที่มีรายได้ดี และมีความต้องการที่จะซื้อข้าวคุณภาพดีกับไทย พร้อมพัฒนาสัมพันธภาพในระยะยาว โดยเน้นที่คุณภาพและมูลค่าการส่งออกเป็นหลัก

"ปัญหาของผู้ส่งออกในปัจจุบันพบว่า ผู้ส่งออกจะมีสัมพันธภาพทางการค้ากับคู่ค้าในประเทศที่มีรายได้น้อย และประชากรมาก จึงมีความต้องการข้าวในราคาที่ถูกลงที่สุดเท่าที่จะถูกได้ ในขณะที่ข้าวไทยเป็นข้าวคุณภาพดี ข้าวขาว 5 เเปอร์เซ็นต์ของไทยมีคุณภาพที่ดีกว่าข้าว 5 เเปอร์เซ็นต์ของเวียดนาม จึงไม่ควรขายในราคาเดียวกันเพราะไม่ใช่ตลาดเดียวกัน ประกอบกับสถานการณ์ตลาดโลกปัจจุบัน ผู้ส่งออกควรหันมาสนใจประเทศที่มีศักยภาพในการซื้อสูง มีความต้องการสินค้าคุณภาพอย่างข้าวหอมมะลิของไทย อย่าง ประเทศจีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น ประเทศในแถบตะวันออกกลาง และประเทศเพื่อนบ้าน"

นายอนุทิน กล่าวต่อกรณีที่รัฐบาลตั้งราคาปรับจำนำข้าวชนิดต่าง ๆ เอาไว้สูง และถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าตั้งราคาปรับจำนำสูงกว่าราคาตลาดโลก ว่า โครงการรับจำนำข้าวนั้นต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าข้าวไทยมีทั้งข้าว

หอมมะลิที่มีราคาสูงและข้าวเจ้าขาว ซึ่งรัฐบาลก็มีการตั้งราคาจำหน่ายเอาไว้สำหรับข้าวแต่ละชนิด กรณีข้าวหอมมะลิ ที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลตั้งราคาจำหน่ายเอาไว้สูงถึงตันละ 2 หมื่นบาท

สาเหตุที่รัฐบาลดำเนินการตั้งราคาจำหน่ายไว้สูงก็เป็นเพราะต้องการที่จะทำให้โรงสีและพ่อค้าเอกชน ต้องตั้งราคาซื้อขาดจากเกษตรกรสูงกว่าหรือใกล้เคียงกับราคาจำหน่าย แต่ข้าวหอมมะลิเป็นข้าวที่มีคุณภาพสูง เป็นที่นิยมของคนเอเชียในหลายประเทศทั่วโลก จึงต้องตั้งราคาเพื่อตั้งราคาในตลาดให้สูงขึ้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถขายข้าวได้ราคาที่จะควรจะได้ และพ่อค้าและโรงสีที่เข้าใจว่าตัวเองสามารถขายของดีมีคุณภาพทั้งในประเทศและส่งออก ก็ยินดีที่จะรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิในราคาที่เหมาะสม

“ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตข้าวหอมมะลิรายเดียวของโลก ที่ขายกันอยู่ในตลาดตอนนี้ ก็หมายความว่าไทยเราก็คือตลาดโลกสำหรับข้าวหอมมะลิ เพราะผลผลิตรามาเป็น ผู้ผลิตรายเดียว และข้าวมีคุณภาพดีที่สุดในโลก ไม่ว่าราคาข้าวจะเป็นเท่าไรถ้าอยู่ในระดับที่พอเหมาะพอสม เช่น กรณีชานาในภาคอีสานและภาคเหนือจำนวน 3 ล้านครอบครัวขายข้าวเปลือกหอมมะลิได้ตันละ 20,000 บาท และผู้บริโภคไทยซึ่งมีจำนวนหลายสิบล้านคนก็สามารถและยินดีซื้อข้าวสารหอมมะลิได้ในราคาปัจจุบันที่ขายในห้างโมเดิร์นเทรดคือ 35,000 บาทต่อตัน หรือ ราคา 175 บาทต่อถุง 5 ก.ก. และถ้ายังมีข้าวหอมมะลิเหลือจากการบริโภคของคนไทย เราก็ยังพอเจียดขายให้กับชาวเอเชียที่อาศัยอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้บ้างในราคาที่ใกล้เคียงกับราคาของผู้บริโภคไทยจ่าย และโดยข้อเท็จจริงในวันนี้ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2555 ข้าวหอมมะลิ 100% ส่งออกโดยผู้ส่งออกเอกชนที่ทำการบ้านมาอย่างดี มีราคาเท่ากับ 1,143 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 35,113 บาทต่อตัน แล้วเราจะไปกดราคาให้ต่ำลง เพื่อเอาข้าวคุณภาพดีไปขายถูก ๆ ทำไม่ เพราะเราตั้งราคาขายเอาไว้สูงก็จะทำให้ชาวนามีรายได้มากขึ้น ซึ่งเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยในการยกระดับรายได้ของชาวนาไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” นายโอฬาร กล่าว

สำหรับข้าวเปลือกเหนียวซึ่งผลิตโดยชาวนาภาคอีสานและภาคเหนือ 100% นั้น ถูกส่งไปให้คนไทยทุกภาคบริโภคจนเกือบหมดในราคาตลาดที่ผู้บริโภคพอใจและยินดีจ่าย เหลือส่งออกนอกราคาจำหน่ายข้าวเปลือกเหนียว 16,000 บาท จึงเป็นราคาของตลาดที่เกิดจากการที่มีการแข่งขันทั้งผู้ผลิตมีจำนวนมาก ผู้บริโภคมีจำนวนมาก โรงสีมีจำนวนมาก และผู้ค้าข้าวมีจำนวนมาก

นายโอฬาร กล่าวว่า สำหรับข้าวเจ้าขาว ซึ่งมีผู้ระบุว่าเป็นส่วนที่ทำให้โครงการรับจำนำมีปัญหานั้นก็มีความพยายามที่จะนำเรื่องการรับจำนำข้าวหอมมะลิและการรับจำนำข้าวเจ้าขาวมาปะปนกันจนทำให้เกิดความสับสน และสาเหตุหนึ่งของความสับสนมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ส่งออกบางรายที่เคยค้าข้าวคุณภาพต่ำโดยไปหาข้าวทั้งจากประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ไปขายให้กับประเทศผู้ซื้อที่มีประชากรมากและมีฐานะค่อนข้างยากจนที่นำเข้าข้าวผ่านองค์กรของรัฐทำนองเดียวกับ อคส. ในระบบจีทูจีกับรัฐบาลของประเทศผู้ส่งออก พ่อค้าผู้ส่งออกเหล่านี้จึงทำหน้าที่เป็นเอเยนต์ของประเทศผู้ซื้อข้าว ไม่ใช่เอเยนต์ของประเทศผู้ขายข้าว ซึ่งรัฐบาลไทยในอดีตบางรัฐบาลได้ช่วยเหลือผู้ส่งออกเหล่านี้โดยการเอื้อประโยชน์ให้เขาสามารถกดราคาข้าวเปลือกเจ้าขาวนาปรังของไทยในระดับที่ถูกกว่าปกติมาก แต่ในขณะที่เดียวกัน ก็มีผู้ส่งออกอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมองเห็นศักยภาพในการผลิตและจำหน่ายข้าวคุณภาพสูงของไทยได้ดำเนินการเป็นผู้แทนการขายข้าวคุณภาพสูงของประเทศไทยแก่ประเทศที่มีรสนิยมในการบริโภคข้าวคุณภาพสูง มีประชากรรายได้สูงหลายร้อยล้านคน และอยากจะบริโภคข้าวคุณภาพดีจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเพราะติดใจในคุณภาพข้าวของไทย

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ขายข้าวรัฐต่อรัฐ 7.3 ล้านตันส่งออก ตัวเลขพาณิชย์แย้งส.ค.ไม่มีส่งออก

ผู้สื่อข่าวรายงานจากการตรวจสอบตัวเลขการส่งออกข้าวของกรมการค้าต่างประเทศ ล่าสุดที่รายงานยอดส่งออก 8 เดือนแรก (ม.ค.-ส.ค.) ของปีนี้ปรากฏ ประเทศไทยมีการส่งออกข้าวโดยเอกชนไปแล้ว 4,479,079 ตัน คิด

เป็นมูลค่า 3,036 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 93,987 ล้านบาท แต่กลับไม่ปรากฏยอดการส่งออกข้าวที่ส่งผ่านวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาลเลย

ก่อนหน้านี้ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เคยให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลมีการขายข้าวโดยใช้วิธีรัฐต่อรัฐ (G to G) ด้วยการเซ็นสัญญาไปแล้ว 7.328 ล้านตัน แต่ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดในการขายข้าวว่า ขายให้กับรัฐบาลไหนอย่างไร เพียงแต่ยกตัวอย่าง อาทิ ขายข้าวให้โกตดิวัวร์ 24,000 ตัน อินโดนีเซีย จีน และอื่น ๆ พร้อมกับระบุอย่างชัดเจนว่า ข้าวที่ขายไปได้เริ่มส่งมอบไปแล้ว แต่กลับขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่แสดงตัวเลขการส่งออกข้าวของกรมการค้าต่างประเทศ ที่ระบุจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ยังไม่มีการส่งออกข้าวแบบรัฐต่อรัฐเลยแม้แต่ตันเดียว

ทั้งนี้การที่ รัฐบาลไม่สามารถระบายข้าวส่วนใหญ่ในสต็อกที่มีประมาณ 12 ล้านตัน ออกไปภายในสิ้นปี 2555 จะส่งผลกระทบต่อถึงวงเงินหมุนเวียนในการรับจำนำข้าวของธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่จะต้องใช้ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2555/56 ที่ประมาณการกันไว้ว่าจะต้องใช้ถึง 405,000 ล้านบาท ในขณะที่ ธ.ก.ส.แจ้งว่ามีสภาพคล่องที่จะใช้รับจำนำพืชผลทางการเกษตรปีหน้าได้ประมาณ 150,000 ล้านบาท เท่ากับยังขาดเงินหมุนเวียนในการรับจำนำข้าวอีก 255,000 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลจะต้องกู้มาให้ ธ.ก.ส.

"หน่วยงานของรัฐอย่างสำนัก งบประมาณ กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ออกมาเตือนรัฐบาลแล้วว่า การรับจำนำข้าวทุกเมล็ดภายในประเทศทำให้รัฐบาลต้องรับภาระในการใช้งบประมาณ สูงมาก และมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งกระทรวงพาณิชย์ให้ขายข้าวในสต็อก ออกเพื่อนำเงินมาใช้คืน ธ.ก.ส. จะได้มีวงเงินหมุนเวียนเพียงพอในการรับจำนำข้าว ซึ่งในขณะนี้ได้เริ่มโครงการรับจำนำไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา แต่จนกระทั่งถึงบัดนี้ ธ.ก.ส.ก็ยังไม่ได้รับเงินจากการขายข้าวส่วนใหญ่" แหล่งข่าวจาก ธ.ก.ส.กล่าว

ล่าสุด ครม.ได้มีมติอนุมัติกรอบการรับจำนำข้าวเปลือกฤดูการผลิตปี □/56 จำนวน 26 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวนาปี 15 ล้านตัน และข้าวนาปรัง 11 ล้านตัน โดย ครม.ได้อนุมัติวงเงินรับจำนำเฉพาะข้าวนาปีจำนวน 240,000 ล้านบาทเท่านั้น ส่วนข้าวนาปรังที่จะเริ่มฤดูการผลิตในเดือนมีนาคม 2556 ที่ต้องใช้วงเงินอีก 165,000 ล้านบาท ครม.เห็นว่าให้นำเรื่องกลับไปประกอบการพิจารณาอีกครั้ง

สำหรับ วงเงินรับจำนำข้าวนาปีฤดูการผลิต 55/56 จำนวน 240,000 ล้านบาท ครม.ได้อนุมัติให้ใช้เงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 150,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือรัฐบาลคาดว่าจะได้รับเงินหมุนเวียนจากการระบายข้าว ซึ่งคาดว่าจะได้รับเงินได้สิ้นปี 2555 จำนวน 85,000 ล้านบาท

พร้อม กันนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้รายงานต่อที่ประชุม ครม.ว่า การระบายข้าวที่ได้รับมอบตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนั้น จะมีการระบายข้าวไปแล้วทั้งสิ้น 12.56 ล้านตัน คาดว่าจะได้รับเงิน 260,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการได้รับเงินในสิ้นปี 2555 จำนวน 85,000 ล้านบาท และสิ้นปี 2556 อีก 175,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ข้าวจำนวน 12.56 ล้านตัน ปัจจุบันได้ระบายไปแล้ว 8.38 ล้านตัน แบ่งเป็นการจำหน่ายทั่วไปให้ผู้ประกอบการภายในประเทศ 2 ครั้ง (ประมูล) จำนวน 264,000 ตัน, หน่วยงานราชการจำนวน 6 ครั้ง จำนวน 797,000 ตัน และขายแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) จำนวน 6 สัญญา 7.328 ล้านตัน ส่วนที่เหลือ 4.175 ล้านตันนั้น เป็นข้าวที่ยังไม่มีภาระผูกพันหรือยังไม่ได้ขาย

ส่วน การเปิดรับจำนำข้าวเปลือกปี 2555/56 ที่เริ่มต้นขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา มีรายงานข่าวว่า โรงสีข้าวที่เข้าร่วมโครงการมีปัญหาไม่มีโกดังเก็บข้าวที่จะต้องรับจำนำเข้า มาใหม่ เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ยังไม่ยอมมารับมอบข้าวที่ส่งสแปรในโครงการรับจำนำ ปีที่ผ่านมา (2554/55) จนข้าวล้นโกดัง ซึ่งจัดเป็นเหตุการณ์ที่คาดว่าจะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว ทางประชาชาติธุรกิจได้สอบถามไปยัง นายชาญชัย รักรัษนันทน์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า สมาคมได้แจ้งเตือนไปยัง นางวัชรวิ ภูมิภักดิ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ไปตั้งนานแล้วว่า โรงสีที่ยื่นความจำนองเข้าโครงการรับจำนำข้าวปีนี้นักว่า 700-900 โรง "ยังเซ็นสัญญาไม่ได้" เนื่องจากติดปัญหาที่โรงสีที่ร่วมโครงการรับจำนำข้าวนาปรังปี 2555 และนาปรังรอบพิเศษ ไม่สามารถส่งมอบข้าวเข้าโกดังกลางได้ 10-20% หรือคิดเป็นปริมาณ 3 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งเป็นปัญหาต่อเนื่องจากการที่โกดังกลางอยู่ระหว่างการส่งมอบข้าวให้กับ ผู้ชนะการ

ประมาณ 2 ลอต (264,000 ตัน) และผู้ส่งออกที่ซื้อด้วยวิธีพิเศษแบบลับ ๆ อีกเกือบ 1 ล้านตัน ซึ่งตามหลักเกณฑ์หากส่งมอบข้าวเก่าออกไปไม่หมดจะไม่สามารถรับฝากข้าวใหม่ได้

ดังนั้นผู้ประกอบการโรงสีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวเปลือกหอมมะลินาปี จึงได้เสนอที่จะรวมกลุ่มกันเปิดคลังส่วนตัวของแต่ละโรงสี เพื่อให้บริการรับฝากเก็บเป็นโกดังกลางให้กับรัฐบาล มีปริมาณความจุที่รับได้ 13 ล้านตันข้าวเปลือก แต่มีบางส่วนที่เก็บข้าวของฤดูกาลที่ผ่านมาไว้ 3.1 ล้านตันข้าวเปลือก จึงจะเหลือความจุราว 10 ล้านตันข้าวเปลือก ก็น่าจะเพียงพอกับการรับจำนำในภาคอีสาน ซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อคุณภาพข้าวหอมมะลิ เพราะโรงสีในพื้นที่ชำนาญ แต่ถึงอย่างไรก็ยังคงต้องเปิดรับจำนำข้ามเขตเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกร

[ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์](#)

พิษนโยบายจำนำข้าวถุงแข่งเดือด

นายวิฑูรย์ หวังหลี่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารงานขายและการตลาด บริษัท ชัยทิพย์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวพนมรุ้ง เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ทิศทางราคาสินค้าในปี 2556 ยังมีแนวโน้มสูงขึ้น ขณะที่ตลาดข้าวถุงคาดว่าจะอยู่ในภาวะทรงตัว และคงไม่ปรับขึ้นมากนัก เพราะตลาดยังมีการแข่งขันรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ต้นทุนการผลิตกลับพุ่งขึ้นจากนโยบายรับจำนำข้าว 1.5 หมื่นบาทต่อตัน เป็นปัจจัยสำคัญกดดันราคาวัตถุดิบในการผลิตให้สูงขึ้นอย่างมาก และราคาขายข้าวถุงที่เหมาะสมในขณะนี้ควรขยับขึ้นไปอีก 20-30% แต่ผู้ประกอบการกลับปรับราคาขายขึ้นได้เพียง 10-20 บาทต่อถุงเท่านั้น

ทั้งนี้ หากรัฐบาลบริหารประเทศครบเทอมคือ 4 ปี และเดินทางนโยบายรับจำนำข้าวต่อจะซ้ำเติมให้ธุรกิจข้าวถุงต้องประสบปัญหาซบเซาและซึบยาว คนไทยจะต้องจ่ายเงินแพงเพื่อซื้อข้าวบริโภค และการส่งออกข้าวของไทยจะต้องปิดประตูแข่งขันในตลาดโลก เพราะราคาสูงกว่าคู่แข่ง ขณะที่รัฐบาลยังคงเดินทางเปิดรับจำนำข้าวรอบใหม่ก็จะต้องเพิ่มปริมาณข้าวในสต็อกให้พุ่งขึ้นจาก 10-11 ล้านตัน แต่การเก็บข้าวในโกดังแค่ 1 ปีก็จะทำให้ข้าวด้อยคุณภาพแล้ว

นโยบายรับจำนำข้าวยังกระทบให้ผู้ประกอบการข้าวถุงเผชิญปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิชั้นดีนั้นประเมินว่าจะหายากมาก เพราะข้าวไปกองอยู่ในสต็อกของรัฐบาลหมดแล้ว และเป็นเรื่องยากที่รัฐบาลจะเข้าไปดูแลข้าวในโกดังอย่างทั่วถึงเพื่อรักษาคุณภาพข้าวไว้

“ตลาดข้าวถุงไม่มีโอกาสฟื้นตัวเลย ภาพรวมปีหน้าก็ยังคงอยู่ในภาวะทรงตัว ไม่ปรับราคาขึ้นไปกว่านี้ทั้งที่จริง ๆ แล้วต้นทุนสูงขึ้นมาก จากนโยบายรับจำนำของรัฐบาลก็ทำให้ต้นทุนข้าวถุงเพิ่ม และราคาขายควรจะปรับขึ้นให้สอดคล้องกับต้นทุนดังกล่าวแต่ก็ไม่สามารถทำได้ ผู้ประกอบการต้องยอมกลืนเลือดตัวเองทำให้แผนการดำเนินธุรกิจในปีหน้าจะต้องเป็นแบบระมัดระวังให้มาก ส่วนการส่งออกต่างประเทศก็ไม่สามารถทำได้เพราะราคาแพงกว่าคู่แข่ง และข้าวในสต็อกก็ยังคงมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากการรับจำนำรอบใหม่ หากรัฐบาลต้องการช่วยผู้ส่งออกก็จะต้องยอมขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) แบบขาดทุนมหาศาล หรือขายแบบให้เครดิต 2 ปีเพื่อระบายข้าวออก” นายวิฑูรย์กล่าว

สำหรับภาพรวมยอดขายข้าวถุงของบริษัทที่มีการเติบโตค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะช่องทางห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ (โมเดิร์นเทรด) เติบโตต่ำกว่า 10% แต่การขายส่งเติบโตสูงถึง 20% ทำให้บริษัทเพิ่มสัดส่วนการขายส่งเป็น 50% เท่ากับช่องทางโมเดิร์นเทรด จากปีก่อนโมเดิร์นเทรดมีสัดส่วน 60% และขายส่ง 40% หากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้เชื่อว่าคำสั่งจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และสิ้นปีนี้คาดว่าข้าวพนมรุ้งจะมียอดขายราว 1.1 พันล้านบาท ส่วนการส่งออกตั้งเป้าไว้ 800 ล้านบาท แต่คาดว่าจะไม่สามารถทำได้ถึงเป้าหากยอดขายอยู่ที่ระดับ 700-800 บาทก็พอใจแล้ว

[ที่มา ฐานเศรษฐกิจ](#)

หยง ส่งออก ข้าวถุงดินเหนียว

จากกรณีที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาชี้หน้าให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการรับจำนำข้าวอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อว่าหากเดินหน้าต่อไปอีก 2-3 ปีทุกอย่างจะดำเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติ และจะดันราคาข้าวไทยในตลาดโลกให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และระบุอีกว่าไม่ได้โยนเงินทิ้งเปล่าๆ เพราะโครงการจะทำให้รัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการขายข้าวในสต็อก ขณะเดียวกันเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวชาวนาที่เป็นฐานเสียงของพรรคที่ทำให้ชนะการเลือกตั้งมาเป็นรัฐบาล

นายสุพจน์ วงศ์จิรัฐติกาล นายกสมาคมพ่อค้าข้าวไทย หรือ หยง ให้ความเห็นว่า คำพูดของ พ.ต.ท.ทักษิณไม่ได้นึกถึงสภาพความเป็นจริง เพราะการตั้งราคาข้าวไทยสูงกว่าข้าวประเทศเพื่อนบ้านกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตันในเวลานี้นั้นทำให้คู่ค้าหันไปบริโภคข้าวที่ราคาถูกกว่า แม้ว่าคุณภาพจะเป็นรองก็ตาม จากในอดีตราคาข้าวไทยกับเพื่อนบ้านห่างกันแค่ 30-40 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตันเท่านั้น

"การจำนำข้าวทุกเมล็ดมีปัญหา เอื้อประโยชน์ให้กับชาวนารายใหญ่มากกว่ารายย่อย และทำให้กลไกตลาดบิดเบือน พ่อค้าส่งออกขายข้าวไม่ได้ ออร์เดอร์ไม่มีหยงก็ทำการค้าขายไม่ได้ ทำให้ขณะนี้ตลาดข้าวกลายเป็นอัมพาตครึ่งซีก ดังนั้นเพื่อความอยู่รอด พ่อค้าบางรายได้แปลงสต็อกข้าวตนเองให้เป็นคลังเก็บข้าวของรัฐบาล เพื่อให้เข้าโครงการรับจำนำข้าว ทดแทนรายได้ที่ส่งออกข้าวไม่ได้ และที่ผ่านมาเห็นว่าข้าวในคลังรัฐบาลขายได้น้อยมาก"

สอดคล้องกับนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า เป็นไปได้ยากที่ไทยจะกุมอำนาจเบ็ดเสร็จในการค้าข้าวโลก เพราะไทยไม่ใช่เป็นผู้ปลูกข้าวรายใหญ่ที่สุดในโลก ไทยมีข้าวส่งออกประมาณ 10 ล้านตัน ขณะที่ผลผลิตทั่วโลกมี 465-470 ล้านตัน ดังนั้นหากส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยหายไป 4 ล้านตันไม่ได้ทำให้ตลาดสะดุด เพราะยังมีประเทศน้องใหม่เข้ามาทดแทน อาทิ กัมพูชา และพม่า ขณะที่เวียดนาม ผลผลิตต่อไร่ก็เพิ่มขึ้นทุกปี อินเดีย ไม่มีที่ท่าว่าจะหยุดการส่งออก ส่วนประเทศผู้นำเข้าอย่างฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย มีแต่จะสั่งนำเข้าลดน้อยลง เพราะผลผลิตในประเทศก็ดีขึ้น

"ปี 2555 ยังมองว่าไทยจะส่งออกข้าว (เอกชน) ที่ 6.5 ล้านตัน ส่วนข้าวรัฐบาลที่บอกว่าเปิดแอล/ซีแล้วกับหลายประเทศ ยังไม่เห็นว่าจะมีการส่งมอบแต่อย่างใด ดังนั้นการเก็บสต็อกข้าวเหมือนกับระเบิดเวลา หากโละออกมาเมื่อใด คาดว่าจะฉุดราคาข้าวในตลาดโลกให้ลดลง ดังนั้นได้ประเมินคร่าวๆ ว่าปีหน้าส่งออกข้าวไทยจะต่ำกว่า 6.5 ล้านตัน เว้นแต่ว่าจะเกิดภัยพิบัติที่ทำให้อินเดีย เวียดนามชะลอการส่งออก"

ด้าน นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย กล่าวถึงผลกระทบโครงการจำนำข้าวที่ทำให้การส่งออกข้าวหายไปกว่า 50% ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ว่า ส่งผลให้พ่อค้า และโรงสี หันมาทำข้าวถุงแข่งขันในประเทศมากขึ้น มีผลให้ผู้ค้ารายเก่าบางรายอยู่ไม่ได้ก็เลิกกิจการหันไปทำธุรกิจอื่นทดแทน ส่วนของต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ราคาปรับไม่ได้ เพราะคู่แข่งในตลาดมีจำนวนมาก ขณะเดียวกันร้านลูกใจของกระทรวงพาณิชย์ ยังมีแบรด์ขององค์การคลังสินค้า (อคส.) ที่ขายข้าวถุง 5 กิโลกรัม เป็นข้าวขาว 5% ราคา 70 บาท สอดแทรกในตลาด ขณะที่ข้าวขาว 5% ของเอกชนราคาข้าวขาว 5% ขายถุงละ 100 บาทขึ้นไป

"การช่วยเหลือชาวนา ในโครงการจำนำข้าว มองว่าเป็นการช่วยเหลือแบบปลายเหตุ และประโยชน์ที่ชาวนาได้รับแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่ายังไม่มีการวิจัยไหนออกมารับรอง"

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-30 ก.ย. 2555 มีจำนวน 749,479 ตัน มูลค่า 329.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2555 มีจำนวนรวม 5.845 ล้านตัน มูลค่า 2.591 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณลดลง 0.6% และมูลค่าลดลง 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ส่งออกได้ 5.878 ล้านตัน มูลค่า 2.816 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) ทั้งนี้ในช่วง 8 เดือนแรก ผู้ส่งออกได้ทำสัญญาขายข้าวไปแล้วรวม 6.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทางด้านสถานการณ์ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามราคาอ่อนตัวลง เนื่องจากเกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังรอบที่ 2 ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่จะบริโภคภายในประเทศแต่ก็ช่วยให้ราคาข้าวอ่อนตัวลง ขณะเดียวกันในช่วงนี้ก็ยังไม่มีการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศใหม่เข้ามา ทั้งนี้ข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 445 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB (Saigon Port) จากระดับ 450-460 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ระดับ 420 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB จากระดับ 420-430 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน

ทางด้านสำนักงานสถิติแห่งชาติ รายงานว่า ในช่วง 9 เดือนแรกเวียดนามส่งออกข้าวปริมาณ 6.35 ล้านตัน มูลค่า 2.85 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 7.1% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในขณะที่สมาคมอาหารคาดว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายจะมีการส่งออกประมาณ 1.4 ล้านตัน ซึ่งจะทำให้ทั้งปีนี้ส่งออกได้มากกว่า 7.5 ล้านตัน

ในส่วนของราคาส่งออกในปีนี้นั้น ในช่วง 9 เดือนแรกราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 443.37 เหรียญสหรัฐ (FOB) ลดลงจากปีที่ผ่านมา 35.7 เหรียญสหรัฐ (FOB) โดยที่ตลาดหลักของเวียดนามยังคงเป็นประเทศในแถบเอเชีย เช่น จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ซึ่งมีสัดส่วนรวมกัน 67% ตามด้วยตลาดในแถบแอฟริกา 25% และส่วนที่เหลือเป็นภูมิภาคอื่นๆ ในโลก ทั้งนี้ ชนิดข้าวที่เวียดนามส่งออกแบ่งเป็น ข้าวคุณภาพสูง 51.39% ข้าวคุณภาพปานกลาง 9.03% และ ข้าวคุณภาพต่ำ 19.68%

ในปีนี้นี้เวียดนามส่งออกข้าวไปประเทศจีนเป็นจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ โดยการส่งออกในช่วงแรก ผู้ส่งออกข้าวเวียดนามได้ส่งออกผ่านระบบการค้าทางทะเลที่ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกข้าวคุณภาพสูง และข้าวหอม ส่วนข้าวคุณภาพต่ำยังคงส่งออกผ่านผู้ซื้อท้องถิ่นรายย่อย และเนื่องจากการส่งสินค้าเป็นไปอย่างล่าช้า ทำให้ผู้ส่งออกข้าวเวียดนามได้กำไรต่ำ เพราะผู้ส่งออกซื้อข้าวสำรองในช่วงเวลาที่ราคาข้าวขึ้นสูงแต่ส่งข้าวให้แก่ลูกค้าเมื่อราคาข้าวตกลง ซึ่งยังส่งผลให้สต็อกข้าวมีเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ข้าวคุณภาพต่ำของเวียดนามยังเผชิญกับการแข่งขันรุนแรงจากอินเดีย และพม่า เนื่องจากราคาข้าว และค่าขนส่งของเวียดนามมีราคาสูงกว่า

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

กระทรวงเกษตรสหรัฐ (The US Department of Agriculture; USDA) ประเมินการณ์การส่งออกข้าวในปีงบประมาณ 2011/12 ของอินเดียซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา โดยคาดว่ามีการส่งออกข้าวรวม 10 ล้านตัน ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นถึง 2 ล้านตัน จากการประมาณการณ์ช่วงก่อนหน้านี้ โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ มีการส่งออกรวม 8.2 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติจำนวน 5.5 ล้านตัน และข้าวบาสมาติจำนวน 2.7 ล้านตัน และคาดว่าในช่วงสุดท้ายของปีงบประมาณ คือในระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย. น่าจะมีการส่งออกประมาณ 1.8 ล้านตัน ซึ่งจะทำให้อินเดียส่งออกได้ถึง 10 ล้านตัน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ที่มา Riceonline.com